

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban KT-NS) báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban KT-NS đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực tham gia thảo luận, góp ý, đề xuất đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách vào chương trình, nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát 06 tháng đầu năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh⁽¹⁾, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh⁽²⁾ và của Ban KT-NS HĐND tỉnh⁽³⁾, Ban đã tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát⁽⁴⁾ thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, tham gia 01 đợt giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân⁽⁵⁾ và 01 đợt giám

⁽¹⁾ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2024.

⁽²⁾ Thông báo số 58/TB-TTHĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Kết luận về chuyên đề giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

⁽³⁾ Chương trình số 168/CTr-BKTNS ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách về giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

⁽⁴⁾ Giám sát việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kết quả giám sát tại báo cáo số 23/BC-BKTNS ngày 11/4/2024)

⁽⁵⁾ Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kế hoạch số 02/KH-DGS ngày 13/3/2024 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh);

sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân⁽⁶⁾ tại các huyện, thành phố và các sở, ngành trong tỉnh.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị liên quan, Ban đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát đánh giá kết quả đạt được, phân tích rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị, đề xuất những biện pháp khắc phục, giải pháp tháo gỡ khó khăn để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

Chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị qua giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban KT-NS trong năm 2022 (nội dung chưa thực hiện) và 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời báo cáo kết quả việc thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân theo đúng quy định⁽⁷⁾. Qua báo cáo của các đơn vị, hầu hết những hạn chế, khuyết điểm do Đoàn giám sát nêu ra đều được các sở, ngành, địa phương khắc phục cơ bản đảm bảo, các kiến nghị cụ thể đã được thực hiện và đang trong quá trình thực hiện, không có kiến nghị thực hiện không đúng yêu cầu.

Ngoài ra, Ban đã tham mưu, đề xuất 01 nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (tháng 6 năm 2024), nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các điểm quy hoạch khoáng sản đã được bổ sung tại Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum).

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban theo quy định của pháp luật.

3. Công tác thẩm tra

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp, Ban KT-NS

⁽⁶⁾ Giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 10/TB-ĐGS ngày 15/03/2024 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh).

⁽⁷⁾ Báo cáo số 52/BC-BKTNS ngày 25 tháng 4 năm 2024 và Báo cáo số 55/BC-BKTNS ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách.

đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp cận, tổ chức thẩm tra theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra **48** báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết⁽⁸⁾ trình tại các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. Chủ trì, tổ chức thẩm tra **08** nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thẩm tra được thực hiện theo đúng quy trình; nội dung thẩm tra đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời nêu rõ quan điểm, chính kiến của Ban về nội dung thẩm tra, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, kiến nghị xử lý các nội dung còn có ý kiến khác nhau; giải pháp tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá cao và là kênh thông tin quan trọng giúp đại biểu có cơ sở nghiên cứu, thảo luận để thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Các hoạt động khác

- Thành viên của Ban tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa bàn ứng cử; lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại Hội nghị; đồng thời chủ động tìm hiểu, trao đổi với cử tri để nắm tình hình thực tế về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Đại diện lãnh đạo Ban tham dự các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được triệu tập hoặc mời dự⁽⁹⁾.

- Tham dự các Hội nghị, Hội thảo, tổng kết, sơ kết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành mời dự.

- Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đắk Tô.

5. Đánh giá chung

⁽⁸⁾ Kỳ họp Chuyên đề tháng 5 HĐND tỉnh Khóa XII: 20 nội dung; Chuyên đề tháng 6 HĐND tỉnh Khóa XII: 01 nội dung; Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII: 27 nội dung.

⁽⁹⁾ Tham dự các Hội nghị, Hội thảo, tổng kết, sơ kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

5.1. Ưu điểm

- Dưới sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban KT-NS đã cơ bản hoàn thành Chương trình công tác đề ra; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

- Hoạt động giám sát được chú trọng tăng cường, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được cử tri, dư luận quan tâm. Báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá những mặt tích cực, phân tích rõ những tồn tại, khuyết điểm và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục; đồng thời chuyển các kiến nghị của các địa phương, đơn vị đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị qua giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban KT-NS trong năm 2023, kịp thời đôn đốc các sở, ngành, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Công tác thẩm tra được chuẩn bị kỹ càng, thực hiện đúng quy trình; nội dung thẩm tra các báo cáo, tờ trình của các cơ quan trình phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất với quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban về lĩnh vực phụ trách đã thể hiện tính phản biện cao, nêu rõ quan điểm, chính kiến và giải pháp cụ thể, đa số ý kiến của Ban đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tiếp thu, giải trình làm rõ, là kênh cung cấp thông tin giúp cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận trước khi quyết định.

- Phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan trong quá trình hoạt động (*giám sát, khảo sát, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp*); bố trí chương trình công tác hợp lý, tránh chồng chéo và đảm bảo phát huy hiệu quả.

- Tập thể lãnh đạo và các thành viên Ban KT-NS đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

5.2. Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban KT-NS nhận thấy vẫn còn những mặt khó khăn, vướng mắc như:

- Một số hồ sơ dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tới Ban chậm so với quy định, có những nội dung bổ sung mới hoặc gửi sát ngày tổ chức kỳ họp, hồ sơ tài liệu kèm theo không đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác thẩm tra, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra.

- Kết quả thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban KT-NS sau các cuộc giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2023 còn một số nội dung chưa đầy đủ. Nguyên nhân do chất lượng tổng hợp báo cáo của một số sở, ngành còn chậm, chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương có liên quan dẫn đến nội dung báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu.

- Các thành viên của Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, giữ các vị trí chủ chốt tại các đơn vị, địa phương, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham dự đầy đủ các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát của Ban nên ảnh hưởng nhất định hiệu quả hoạt động của Ban.

II. Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024

1. Tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề 06 tháng cuối năm 2024 của Ban và phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại các kỳ họp thường lệ và chuyên đề 06 tháng cuối năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; tổ chức thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp (thuộc lĩnh vực Ban phụ trách). Tham gia các công việc đột xuất theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Tham dự các kỳ họp thường lệ và chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII và tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp theo quy định.

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành mời.

5. Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân với các tỉnh, thành phố.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN THẨM TRA

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-BKTNS ngày tháng năm 2024
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh)

Nội dung thẩm tra tại các Kỳ họp**I. Nội dung trình Kỳ họp Chuyên đề tháng 5/2024**

1. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

3. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

4. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum

5. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum (từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ năm 2023)

6. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

7. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

8. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

9. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

10. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

11. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

12. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

13. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024

14. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nội huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

15. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án Đầu tư mua sắm Máy CT-Scanner 128 lát cắt trang bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024-2025

16. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045

17. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

18. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

19. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về số lượng xe ô tô bán tải phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ

20. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

II. Nội dung trình Kỳ họp Chuyên đề tháng 6/2024

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

III. Nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Khóa XII

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

2. Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

3. Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

4. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

5. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum

7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

8. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư công cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum

9. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

10. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023

11. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch năm 2024 từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023

12. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum

13. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024

14. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

15. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

16. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn

17. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

18. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

19. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

20. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025

21. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

22. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

23. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum

25. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây mới trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà

26. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

27. Tờ trình dự thảo Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư

IV. Nội dung thẩm tra giữa 02 kỳ họp

1. Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển kinh phí giữa các đơn vị dự toán

2. Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 01/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển kinh phí giữa các đơn vị

3. Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và điều chỉnh giảm nguồn dự

phòng ngân sách tỉnh, dự toán chi từ nguồn giao tăng thu các dự án khai thác quỹ đất năm 2023

4. Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024

5. Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ để đầu tư Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum (ADB9)

6. Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng cho Trường Cao đẳng Kon Tum

7. Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với nguồn vốn đầu tư dự án Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8. Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 04/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với nguồn vốn đầu tư Dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2024-2025.
